



# ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ MAEJO UNIVERSITY NEWSRELEASE

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โทร.0-5387-3046-7  
www.mju.ac.th/prmaejo

01843



หน้าสื่อมวลชน  
NEWS RELEASE  
**เชียงใหม่**  
หน้าสื่อมวลชน  
พ.ศ. 2551

## “นายกยอด” เตรียม 5 ธันวาคม ม.แม่โจ้



บุญล้อม ถวาย

เนื่องในมหามงคลอันยิ่งใหญ่ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่ จะทรงพระชนมายุครบ 81 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2551 ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่พลสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศจะได้เฝ้าชมใจกันถวายความจงรักภักดี และ

เป็นวันพ่อแห่งชาติ ทั้งพี่น้องประชาชน หน่วยงานราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหมู่เหล่า จะได้จัดทำกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลเพื่อน้อมถวายให้กับพระเจ้าอยู่หัว ทั่วประเทศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (เมื่อแม่โจ้) โดยนายบุญล้อม ถวาย นายกเทศมนตรี จะได้มีการจัดงานพิธีถวายพระพรร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอำเภอดอนทราย โดยปีนี้จะมีการจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ณ บริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย ในวันที่ 5 ธันวาคม 2551 โดยจะมีขบวนที่ยิ่งใหญ่ในพิธีตลอดจนถึงพี่น้องประชาชนข้าราชการทุกหมู่เหล่า นิสิตนักศึกษา อาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งในปีนี้มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดงานครบรอบ 75 ปีของมหาวิทยาลัยในช่วงระหว่างที่มีวันสำคัญคือวันพ่อแห่งชาติ จึงมีการประชาสัมพันธ์เรียนเชิญศิษย์เก่า ศิษย์ใหม่ อาจารย์ที่เคยสอนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกรุ่นทุกยุค มาร่วมงานในพิธีอีกด้วย

นายกเทศมนตรี ยังคงกล่าวอีกว่า ที่สำคัญอีกอย่างคือเป็นโอกาสดีที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดงานครบรอบ 75 ปีซึ่งเป็นวัน

สำคัญของทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งตนเองเป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัย วันพ่อแห่งชาติปีนี้ได้ยากกับทุกๆ ฝ่ายว่าจะเป็นการจัดพิธีอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ ในวันที่ 5 ธันวาคมที่จะมาถึงคาดว่า จะมีพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในงานพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งเทศบาลตำบลแม่โจ้ได้มีการประชาสัมพันธ์ออกเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกชุมชนหมู่บ้าน มาเข้าร่วมงานพิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม การทำพิธีร่วมกันครั้งนี้หลายหน่วยงานในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในส่วนของตนเองเพื่อการเข้าร่วมงานพิธีกันอย่างเต็มที่ที่สำคัญเป็นการต่อเนื่องของโครงการ 116 วันจากวันแม่สู่ วันพ่อที่จะมาครบจำนวนวันในวันที่ 5 ธันวาคม 2551 จะเป็นการจัดพิธีอันยิ่งใหญ่อีกครั้งในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายบุญล้อม กล่าว